

## ลมหายใจสีเขียว

กระวานกะกานพลู



พระปณเพียร จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง

**ก** ระวานไต่ยี่นชื่อของอโรคยศาล สถานพยาบาลที่ หลวงตาปพนพัทธ์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งมานาน เพิ่งมีโอกาสเห็นสถานที่จริงเมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พาสื่อมวลชนไปดูงานการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสกลนคร ช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา เพิ่งทราบอีกเหมือนกันว่าตอนนี้ สปสช. ได้จัดตั้ง กองทุนแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย แทนที่จะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว

**นพ.วีรวัฒน์ พันธุ์ครุฑ** รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กองทุนแพทย์แผนไทย ทำงานร่วมกับกองทุนภูมิปัญญาไทย (ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ปี 2549 สนับสนุนคนไข้ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติรายละ 50 สตางค์ รวมเป็นเงิน 20 กว่าล้านบาทต่อปี ซึ่งได้รับการตอบสนองจากหน่วยบริการภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนดี ในปีงบประมาณ 2554 จึงเพิ่มงบเป็น 6 บาทต่อหัวประชากร รวมเป็นเงินกว่า 250 ล้านบาททางบดังกกล่าวใช้ในเรื่องการจัดระบบบริการในหน่วยบริการ เช่น อบ ประคบ นวดไทย ทับหม้อเกลือ ส่งเสริมการใช้ยาไทย

# กองทุนแพทย์แผนไทย ทางเลือก (ใหม่) ของผู้ป่วย



นพ.วีรวัฒน์ พันธุ์ครุฑ (คนขวาสุด) เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร

วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ลดค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนมีรายได้ เพราะสร้างอาชีพให้แก่คนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีงบสำหรับการพัฒนา เช่น อบรมหมอนวดแผนไทย อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพื่อทำงาน รวมทั้งส่งเสริมโรงพยาบาลให้ผลิตยาสมุนไพรได้มาตรฐาน จีเอ็มพี โดยสถานพยาบาลที่ต้องงบสนับสนุนด้านนี้ ต้องขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ก่อน ขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ในส่วนของ อโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่ง

เป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการใช้สมาธิบำบัดตามแนวทางศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดนตรีบำบัด ธรรมชาติบำบัด อาหารเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย (ปัจจุบันมีคนไข้ใน 28 ราย ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาทางวัดรักษาให้ฟรี โดยอาศัยรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 1 ล้านบาท) เราเห็นว่าทำอย่างไรให้โรงพยาบาลมีส่วนในการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับทางวัด ทำอย่างไรให้บุคลากรภาครัฐร่วมมือ

# ฉบับสุดสัปดาห์

The Nation Weekly  
Circulation: 300,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 10 - พุธสัปดาห์ 16 ธันวาคม 2553

ปีที่: 19

ฉบับที่: 967

หน้า: 66 (เต็มหน้า)

Col.Inch: 120

Ad Value: 54,000

PRValue (x3): 162,000

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ลมหายใจสีเขียว: กองทุนแพทย์แผนไทยทางเลือก (ใหม่) ของผู้ป่วย

กับภาคเอกชน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ให้วัดที่มีอยู่ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชาวบ้าน เพราะพระปณิธาน ท่านมีความรู้พื้นฐาน มีใจ มีพุทธธรรมนำสุขภาพ

โรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่นี้คือ **โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร** ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง และเป็นอีกแห่งที่มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ามารักษาตัว โดยตัวเลขระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2553 มีคนไข้ป่วยเป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลต้องให้บริการแบบประคับประคอง จำนวน 70 คน

การดำเนินงานของโรยคต นับเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในระดับหนึ่ง เพราะผู้ป่วยได้รับการเยียวยาทั้งกายและใจ โดยเฉพาะเรื่องจิตใจ หากว่ารักษาไม่หาย ก็อยู่กับมะเร็งอย่างเข้าใจ เมื่อสิ้นอายุขัยก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบ

นพ.วีรวัฒน์ กล่าวว่า มะเร็งเป็นหนึ่งในสามโรคที่ทำให้คนไทยตายสูงสุด สปสช. ต้องดูแล เป็นภาระที่ รพ.พระพนานิคม, รพ.สกลนคร ดูแลไม่ไหว การที่วัดคำประมง ช่วยดูแลผู้ป่วยมาแล้ว 5-6 ปี เป็นการนำคุณค่าเดิมของสังคม ศาสนิกชน พุทธศาสนา และจิตบาบัตมาใช้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นคุณค่าของประเทศไทย เป็นรูปแบบที่ดีสำหรับการพัฒนาที่อื่น

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่วันหนึ่งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกร่วมมือกันทำงาน ทำให้คนไข้มีโอกาสในการรักษาที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรยคต ดังนี้

- 1) กรณีผู้ป่วยอาการหนัก วัดจะโทรประสานให้ทางโรงพยาบาลส่งรถไปรับ หากอาการไม่หนักมาก ทางวัดจะนำส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเอง
- 2) เมื่อรับไว้รักษาในโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาตามอาการ หากอาการทุเลาพยาบาลจะสอบถามว่าผู้ป่วยต้องการกลับไปรักษาต่อที่โรยคตหรือไม่ 3) ทีมสหวิชาชีพมีกำหนดออกปฏิบัติงานจิตอาสาที่โรยคตทุกวันพฤหัสบดี โดยออกเยี่ยมผู้ป่วย บริการวัดสัญญาณชีพ ทำแผล พวดุคยให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ 4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรับมาจาก โรยคตเดือนละ 2-3 ราย ป่วยเป็น มะเร็งตับ, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งลำไส้, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งโพรงจมูก

โครงการใหญ่ของจังหวัดอีกแห่งคือ **โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร** ซึ่งมี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 หลวงปู่แพบ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร 23 ล้านบาท และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร เกิดขึ้นจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมติที่ประชุมให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบภาคละ 1 แห่ง โดยภาคอีสานจัดตั้งที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพ, เป็นศูนย์กลางการวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม, สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษา, ส่งเสริมการผลิตและเชี่ยวชาญในไพร อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทั้งหมดเน้นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ก่อนหน้านี้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2550 เรียนในสี่เรื่องหลัก คือ เกษัชกรรมไทย การปรุงยา, นวดไทยรักษาโรค, การผดุงครรภ์ การดูแลหลังคลอด และเวชกรรมไทย โดยนักศึกษารุ่นแรกขณะนี้กำลังเรียนชั้นปีที่ 4 มี อ.วีรวัฒน์ ศรีวิชา เป็นเลขานุการโครงการ

ทำไมต้องมี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย? รองเลขาธิการ สปสช. อธิบายว่า ในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย ได้หัน มี

โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมและทำได้ดี โรงพยาบาลในญี่ปุ่นบางแห่งมีแผนกแพทย์ทางเลือก ขณะนี้ไทยมีภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นกัน ทำอย่างไรจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ที่ผ่านมามีการศึกษาริชาญของไทยให้ความสำคัญด้านดังกล่าวน้อย เราจึงพยายามเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้มีพื้นที่ในระบบบริการ

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันทำได้ดีในการบำบัดโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคภูมิต้านทานจะทำให้ถึงแก่ชีวิตในขณะนั้น แต่โรคเรื้อรังที่ต้องรักษากันยาว เช่น ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ คนกลุ่มนี้ต้องการการดูแลโดยครอบครัว ชุมชน ซึ่งการแพทย์แผนไทยสามารถรองรับได้ดี ทั้งยังเหมาะสมและใช้ได้ดีกับการรักษาอาการ เช่น ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกไม่ได้ ในระยะยาวต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าการใช้แพทย์แผนปัจจุบัน ■